



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร.๐ ๔๓๓๗ ๓๙๗๒ ต่อ ๒๒๐

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๗/๘๗๒๑๘

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งสรุปรายงานการประชุมและขอสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอสั่งสรุปรายงานการประชุมและขอสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)  
 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
 การประชุมผ่านระบบ VDO conference ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๖.๓๐น.  
 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p><b>วาระที่ ๑</b> เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม  <b>นายหัสชา เนือยทอง (IC)</b>            ด้วยตามข่าวที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข่าวพบการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่รอบนอก๔จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม โดยพบผู้ติดเชื้อกว่า ๖๘๙ ราย จากสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดประชุมผ่านระบบ VDO conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ การติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม และติดตามการความก้าวหน้าของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกคล่องภารกิจ</p>		
<p><b>วาระที่ ๒</b> เรื่องรับรองการประชุม            - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  <b>มติที่ประชุม</b>            - รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p><b>วาระที่ ๓</b> เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>๓.๑ ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบฯทีม MCATTและทีม MCATT อำเภอเขียงยืน ทำการประเมินและดูแลจิตใจในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน            ผลการดำเนินงาน:การติดตามสุขภาพจิตผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๕ รายพบภาวะปกติ มีการบูรณาการทีม MCATTและศูนย์ชุมชนในการเฝ้าระวัง</p> <p>๓.๒ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์            (Risk communication and Public Information) ให้มีการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านทางสื่อทุกเครือข่ายทั้งในส่วนราชการและสื่อสารมวลชนท้องถิ่นวิทยุชุมชน ในทุกพื้นที่ตามมาตรการ DMHTอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๓ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทำหนังสือแจ้ง และประสานผู้พิทักษ์ไทยรายบุคคล โดยตรงเพื่อความรวดเร็ว และทำหนังสือรายงาน และส่งรายงานให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บันทึกรายชื่อ</p> <p>๓.๔ กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)ทำหนังสือแจ้งเภสัชกรโรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการสำรวจเวชภัณฑ์ เป็นปัจจุบันและส่งข้อมูลคืนกลับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขและรายงานให้ประธานรับทราบ</p> <p>๓.๕ กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ(Operation) Case Management            ดำเนินการประสานเรื่อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ NPS</p>	<p>-มอบกลุ่มภารกิจ            ปฏิบัติการ            (Operation) Case</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๓.๕ ทุกอำเภอดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) เพื่อรองรับการระบาดระลอก ๒</p>	<p>Management ดำเนินการประสาน เรื่อง การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ NPS</p>	
<p><b>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</b></p> <p><b>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</b> นางสาวปาริชาติ ปกิระณะ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานการณ์ทั่วโลกพบยอดผู้ติดเชื้อสะสม ๗๗.๑๖ ล้านราย เสียชีวิต ๑,๖๙๙,๕๖๐ ราย กำลังรักษาอยู่จำนวน ๒๑,๓๘๑,๓๑๖ ราย ประเทศที่พบจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงสุดคือประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด ๑๘.๒๖ ล้านราย รองลงมาคือประเทศบราซิล อินเดีย และรัสเซีย ตามลำดับ</li> <li>- พบผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกสูงถึงวันละ๕แสนคน/ต่อวัน สูงสุดในวันที่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗๓๘,๙๑๓ รายต่อวัน</li> <li>- ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงสุดคือประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน ๑๘๓,๒๒๓ ราย รองลงมาคือสหราชอาณาจักร รัสเซีย และบราซิล ตามลำดับ</li> <li>- สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวน ๓๘๒ ราย ติดเชื้อภายในประเทศ ๑๔ ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว(คัดกรองเชิงรุก) ๓๖๐รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าState Quarantine ๘ ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมจำนวน ๕,๒๘๙ ราย รักษาหายแล้วจำนวน ๔,๐๕๓ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย</li> <li>- จังหวัดมหาสารคามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ๕๔๕ ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๒๖๐ วัน</li> <li>- มาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางจากพื้นที่สมุทรสาคร</li> </ul> <p><b>พื้นที่ตลาดกุ้ง</b> ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ รพ.สตหรือ รพ.ใกล้บ้านของท่าน ขอความร่วมมือกักกันตนเอง ๑๔วันและDMH อย่างเคร่งครัด ตรวจทุกรายที่มีอาการและไม่มีอาการ กรณีมีอาการตรวจได้ทันที หากไม่มีอาการ ให้ตรวจหลังจากเดินทางออกจากพื้นที่ครั้งล่าสุดไม่น้อยกว่า ๕วัน ถ้าตรวจก่อน ต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจาก ๕ วัน</p> <p><b>พื้นที่อื่นๆในจ.สมุทรสาคร</b> ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ รพ.สตหรือ รพ.ใกล้บ้านของท่าน ให้ DMH อย่างเคร่งครัด สังเกตอาการตนเอง ๑๔ วัน หลังเดินทางออกจากพื้นที่ ตรวจทุกรายที่มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ภายใน ๑๔ วัน หลังออกจากสมุทรสาคร หากไม่มีอาการแต่กังวล ตรวจได้ โดยตรวจหลังจากเดินทางออกจากพื้นที่ครั้งล่าสุดไม่น้อยกว่า ๕วัน ถ้าตรวจก่อน ต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจาก ๕ วัน</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p><b>นายสมพงษ์ จันทรโอวาท (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลแกด้า</b> - พื้นที่ใกล้เคียง เช่น กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ ราชบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม ให้ดำเนินการเช่นไร</p> <p><b>นางสาวปาริชาติ ปกิธนะ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)</b> - ให้นำเป็นพื้นที่เสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำในการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน</p> <p><b>นายชัยวุฒิ จันดีกระยอม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลโกสุมพิสัย</b> - ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทำหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งรับทราบแนวทางการปฏิบัติ</p> <p><b>(๒) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ</b> <b>(STAG: Strategic and Advisory Group)</b></p> <p><b>นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)</b> - ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้เตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ (เอกสารประกอบการประชุม) ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.ให้ตรวจสอบบุคคลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการขายสัตว์น้ำในตลาดสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร หากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสำนักสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที</p> <p>๓.การปฏิบัติการในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ รวมทั้งขอความร่วมมือในพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ทั้งนี้ หากพบกรณีการละเมิดให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายทันที</p> <p>๔.ชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของศูนย์บริหารฯ หากฝ่าฝืนอาจเข้าข่ายเป็นความผิด ทางวินัยหรืออาญา</p> <p>๕.สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคมโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ได้ทำหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งรับทราบแล้ว</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๓) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p><b>ทีม case management</b></p> <p>นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)</p> <p>-ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการ Severe และ Moderate ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในห้อง AIRR, Modified AIRR หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ทุกโรงพยาบาลแจ้งประสานการส่งต่อผู้ป่วย โดยทีม รพ.มหาสารคาม จะใช้ Negative Pressure Capsule Transport ไปรับผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษา</p> <p><b>ทีม MCATT</b></p> <p>นางเอมอร สุทธิสา (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)</p> <p>- จังหวัดมหาสารคามมีการเตรียมความพร้อม การประเมินและดูแลจิตใจในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต</p> <p><b>ทีม EMS</b></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>ทีม JIT</b></p> <p>นายภุชงค์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)</p> <p>- แผนการอบรมการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมโรงพยาบาลโกสุมพิสัย รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมโรงพยาบาลบรบือ</p> <p><b>ทีม SERT</b></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>ทีม MERT</b></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine)</b></p> <p>นายภุชงค์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)</p> <p>- มี Local Quarantine จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๒๐ ห้อง และ Local Quarantine ๔ แห่ง ประสานผู้ออกใบอนุญาต ให้พิจารณาการออกใบอนุญาตฯ และงบประมาณยังยับยั้งป้องกันจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>PP &amp; P (Promotion, Prevention and Protection)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Risk communication and Public Information)</p> <p>นายวัฒน์ ศรีวัฒนา (ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านทันตสาธารณสุข)</p> <p>-Activate การทำงานของทีมเต็มรูปแบบ โดยให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์ข่าวสาร และข่าวเชิงลบ ตรวจสอบข่าวลือทุกช่องทาง รายงานสถานการณ์ข่าวภาพอำเภอ รายงานให้จังหวัดรับทราบทุกวัน เวลา ๑๕.๐๐ น.ทางGroup Line Risk communication (กรณีเกิดข่าวเชิงลบในจังหวัดมหาสารคาม เหตุข่าวลือเหตุไม่ปกติ ให้เพิ่มรายงานความถี่เป็น ๒ครั้ง/วัน เวลา ๑๐.๐๐ น.และ ๑๕.๐๐น.</p>	<p>-มอบกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) Case Management ดำเนินการประสานแนวทางปฏิบัติ สำหรับจัดระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>มีเบอร์โทรศัพท์ประสานงานโดยตรง (เอกสารประกอบการประชุม)</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) นางรุ่งทิพย์ มั่นคง (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ) (ด้านบริการทางวิชาการ)</p> <p>ผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ระยะที่ ๓ วันที่ ๗ - ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ จำนวนผู้ตอบทั้งหมด ๒๓,๕๑๑ คน สวมหน้ากากประจำ ๘๖.๑๙ % ล้างมือ ๘๐.๕๓ % เว้นระยะห่าง ๖๗.๖๕ % ลงทะเบียนไทยชนะ ๖๓.๒๓ % ขอตรวจคัดกรองประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ๑๐๐% และ มากกว่า ๙๐ % ในการปฏิบัติตามแนวทางวิถีใหม่ ปลอดภัย โควิด-๑๙ (เอกสารประกอบการประชุม)</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) และกลุ่มภารกิจสื่อสาร ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไป Scan QR Code ในการ ลงทะเบียน <a href="http://www.ไทยชนะ.com">www.ไทยชนะ.com</a> เพื่อใช้สำหรับการติดตามความเสี่ยง ของจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่อาจเพิ่มขึ้น</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจกำลังคน Human Resource</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) นายวิเชียร ฉกาจนโรดม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่ง -ให้สำรวจ Stock เวชภัณฑ์ ใหม่ทุกโรงพยาบาล พบ Surgical mask ในโรงพยาบาล สุทธาเวช คณะแพทย์ มมส.เหลือประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ชิ้น และสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มี Stock Surgical mask จำนวน ๖๐,๐๐๐ ชิ้น -โรงพยาบาลบรบือจะเป็นโรงพยาบาลนำร่อง ในการทบทวนราคาเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา เพื่อแนวทางเดียวกันในการบริหารจัดการ</p> <p>นายชัยวุฒิ จันดีกระยอม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลโกสุมพิสัย -เสนอแนวทางการเบิกจ่ายหน้ากากอนามัยจากส่วนกลาง กรณีที่ท่านปลัดกระทรวง สาธารณสุขให้ทุกโรงพยาบาลสามารถเบิกจ่ายจากงบส่วนกลางได้</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) นายวิเชียร ฉกาจนโรดม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) -งบประมาณการดำเนินงาน พิจารณาการบริหารจัดการมาจากงบประมาณ CF</p> <p>(๑๐) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) นายภุชงค์ โพธิ์ศรี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) -กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะเสนอของบประมาณงบบัญชีป้องกันจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการประชุมคณะกรรมการพ.บ.โรคติดต่อ ในวันอังคารที่</p>	<p>-มอบกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) สำรวจเวชภัณฑ์และการจัดหาหน้ากากอนามัยให้เพียงพอพร้อมรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อรองรับการระบาดระลอกใหม่</p>	

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในการดำเนินการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว (Sentinel Surveillance) โดยเฉพาะ แรงงานพม่าในจังหวัดมหาสารคาม		
<b>นายบวร แสสนสุโพธิ์</b> <b>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์</b> <b>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</b> - มีตรวจหาสารพันธุกรรมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในนิสิตที่ไปฝึกงานที่ จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งหมด ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 - ให้นิสิตกักกันตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วันเน้นย้ำ DMH อย่างเคร่งครัด - มีการตรวจหาสารพันธุกรรมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ผู้ป่วยเฝ้าระวังก่อนผ่าตัด ทูกราย - มีห้อง Negative Pressure ๑ ห้อง และห้องแยกโรค (isolate room) ๑๐ ห้อง พร้อมให้บริการ		
<b>นายปราโมทย์ หามาลา (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สสอ.เมือง</b> -งบประมาณในตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในการไปคัดกรองวัดอุณหภูมิ สำหรับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ <b>ประธาน (IC)</b> -ให้เสนอของบประมาณในการประชุมคณะกรรมการพ.ร.บ.โรคติดต่อ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓		
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๕.๑ มาตรการป้องกันควบคุมโรคในจังหวัดมหาสารคาม กรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มติที่ประชุม : ให้ดำเนินการตามมาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทาง จากพื้นที่สมุทรสาคร ที่กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์นำเสนอ ๕.๒ การเตรียมความพร้อมการแพร่ระบาด ในแต่ละกลองภารกิจ มติที่ประชุม : ให้ทุกกลองภารกิจได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานหรือเร่ง ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย		

.....*สิริวิมล ทอน*.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสายพิน ทองคำ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกฤษณ์ โพธิ์ศรี)

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

.....*[Signature]*.....นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(นายหัสชา เนือยทอง)